

เรื่องปรับแผนการศึกษาชาติสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

☛ นำเสนอเมื่อ 22 ม.ค. 2563

สทศ.ปรับแผนการศึกษาชาติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี หวังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำลังเตรียมปรับปรุงสาระบางส่วนของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องมีการปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติได้ประกาศใช้ก่อนที่ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ จะประกาศใช้

อีกทั้งมีการประกาศนโยบายรัฐบาลและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ออกมาอีกในภายหลัง จึงต้องมีปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผน หลักต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการเรียนรู้ที่จะต้องทำให้ชัดเจน เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนแม่บทการศึกษาที่ครอบคลุมปรัชญาและทิศทางการจัดการศึกษา เพราะฉะนั้นการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ จะทำให้แผนการศึกษาแห่งชาติขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพได้

“ความจริงแผนการศึกษาแห่งชาติทำมาก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติ แต่อาจจะไม่ครอบคลุม จึงต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นที่ต้องปรับส่วนหนึ่ง คือ เรื่องของเป้าหมาย เพราะตอนที่ทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เราวางเป้าหมายบางเรื่องไว้อย่างหนึ่ง แต่พอมาสู่สถานการณ์จริงก็อาจต้องปรับให้เร็วขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักตามรัฐธรรมนูญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคน ซึ่งต้องเป็นภาระของการศึกษาที่ต้องไปปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะแผนการศึกษาแห่งชาติจะสื่อถึงปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษา ส่วนการนำไปสู่ปฏิบัติจะมีแผนระดับรองเป็นแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติการด้านศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานอาชีวศึกษา ดานปฐมวัย เป็นต้น”รองเลขาธิการ สทศ.กล่าว

ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายไว้ว่า จะต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ เพราะจะต้องนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563](#)